

# เชื้อนพม่าแตกแม่สายจมน้ำลำปางน้ำล้นสปิลเวย์

## น่านระดมป้องกันเขตศก. เชียงใหม่5อำเภออ่วม พืช‘มูหลาน’ถล่มเหวี่ยง

‘น่าน’เร่งป้องกันเขตเศรษฐกิจ บ้านท่าลี่มิดหลังคา ‘เชียงใหม่’อ่วม 5 อำเภอ (อ่านต่อหน้า 12)

ต่อจากหน้า 1

แม่สายจมน้ำ

### น่านเร่งป้องกันเขตเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ความคืบหน้าสถานการณ์น้ำท่วมหลายจังหวัด หลังเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคมที่ผ่านมา เป็นผลพวงจากอิทธิพลพายุมูหลาน ที่ จ.น่าน จากการตรวจสอบระดับน้ำที่จุดวัดระดับ N64 ผาขวาง พมระดับน้ำที่ 10.48 ม. จุดวิกฤตอยู่ที่ 9 เมตร โดยน้ำเริ่มทรงตัว และที่ จุด N1 ป่าไม้่น อ.เมืองน่าน จุดหนึ่งซึ่งชี้ชะตาสถานการณ์น้ำในเขตเมืองน่าน พมระดับน้ำเลขจุดวิกฤต 7 เมตรแล้ว แต่ยังไม่เกิดน้ำท่วมเมือง เนื่องจากมีพังกั้นน้ำรอบเมือง โดยพังกั้นน้ำสามารถรับระดับน้ำได้ 8.56 เมตร ขณะที่ระดับน้ำอยู่ที่ 7.67 ม.เมตร เหลือเพียง 89 เซนติเมตร จะเกินระดับพังกั้นน้ำ ขณะที่ตลอดคืนที่ผ่านมาจนถึงช่วงเช้า มีประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ติดและใกล้ริมแม่น้ำน่าน ออกมาดูระดับน้ำเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

ชาวบ้าน บ้านท่าลี่ ต.ในเวียง กล่าวว่า มาเฝ้าดูระดับน้ำ เนื่องจากเดิมที่ไม่มีพังกั้นน้ำ ระดับน้ำในปัจจุบันจะเกิดน้ำท่วมมิดหลังคาแล้ว ดีที่ได้พังกั้นน้ำช่วยกันไม่ทำให้น้ำท่วม แต่ยังเป็นกังวลว่าแรงดันน้ำจะทำให้พังกั้นน้ำรั่วหรือพังได้

นายสุพล เขียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เปิดเผยว่า คาดว่าที่จุด N1 ระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นอีก แต่ไม่เกิน 8 เมตร ซึ่งระบบป้องกันพังกั้นน้ำยังช่วยป้องกันได้ แต่อาจมีบางจุดที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำมาก รวมทั้งแรงดันน้ำดันน้ำขึ้นตามท่อระบายน้ำ มีน้ำขึ้นท่วมบ้างในพื้นที่บ้านท่าลี่ บ้านพวงพะยอม ต.ในเวียง เทศบาลเมืองน่าน ได้ร่วมกับชลประทานน่าน ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว ในจุดประตูระบายน้ำได้สะพานพัฒนาภาคเหนือ และจุดประตูระบายน้ำศรีน่าน (ใต้ต้นโพธิ์) ช่วยสูบน้ำระบายออกแม่น้ำน่าน ลูกับน้ำที่ล้นทะลักเข้าท่อระบายน้ำ เพื่อป้องกันน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมในเขตเทศบาลเมืองน่าน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส่วนสถานการณ์ในพื้นที่อื่น ที่ อ.ท่าวังผา ยังมีน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้าง โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำ และติดริมแม่น้ำอาทิ บ้านท่าค้ำ, อาฮาม, สบหนอง, ดอนตัน มีบ้านเรือนประชาชนมากกว่า 500 หลังคาเรือนยังคงมีน้ำท่วมขัง ส่วนที่ อ.บ่อเกลือ เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงหมอบ่อเกลือ เร่งนำเครื่องจักรเข้าเคลียร์ดินภูเขาที่สไลด์ลงมาปิดทับเส้นทางจราจรในหมู่บ้านสปีน ให้สามารถสัญจรไปมาได้ หลังเปิดเส้นทางพนักท่องเที่ยวยุโรปทยอยเดินทางกลับกันแล้ว

### เชียงใหม่อ่วม5อำเภอ

ที่ จ.เชียงใหม่ หลังเกิดฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้น้ำในแม่น้ำกกที่ไหลผ่านตัวเมืองเชียงใหม่ เพิ่มปริมาณสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และ

ไหลล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนอยู่กลุ่มบางส่วนแล้ว และเกิดน้ำท่วมชุมชนป่าแดง ชุมชนฝั่งหมื่น ชุมชนแควหวาย เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ตลอดแนวสวนสาธารณะริมน้ำกต.ริมกก อ.เมืองเชียงใหม่ ระยะทางยาวเกือบ 2 กิโลเมตร โดยน้ำล้นท่วมเส้นทางเดิน และทางวิ่ง ทางจักรยาน ถนนเรียบสวนสาธารณะ โดยมีเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเชียงใหม่ ทหารจากมณฑลทหารบกที่ 37 ได้เข้าช่วยเหลือชาวบ้านทั้งชุมชนป่าแดง ชุมชนแควหวาย ชุมชนฝั่งหมื่น เพื่อขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูง และบรรจุกระสอบทราย เพื่อทำแนวกันไม่ให้ไหลเข้าในบ้าน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการตรวจระดับน้ำที่ไหลผ่านประตูระบายน้ำกัก โครงการชลประทานฝายเชียงใหม่ มีระดับน้ำที่ไหลผ่านประตูระบายน้ำสูงถึง 760 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากเย็นวันที่ 12 สิงหาคม ซึ่งวัดได้ 600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

ด้านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ รายงานการเกิดน้ำท่วมก่อนหน้า 11-12 สิงหาคม 2565 ในพื้นที่ 5 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมือง อำเภอแม่จัน อำเภอขุนตาล อำเภอเวียงแก่น และอำเภอเชียงแสน โดยมีพื้นที่ 18 ตำบล 123 หมู่บ้าน ระดับน้ำลดลงเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว

### แม่สาย2,000ครัวเรือนจมน้ำ

วันเดียวกัน สถานการณ์น้ำสายชายแดนไทย-เมียนมา อ.แม่สาย จ.เชียงใหม่ หลังเอ่อล้นเข้าท่วมชุมชนทั้ง 2 ฝั่งประเทศ ล่าสุด ปริมาณน้ำยังคงมากขึ้นและมีระดับความลึกได้สะพานมากกว่า 6 เมตร ก่อทะเลล้นแนวกันที่เจ้าหน้าที่ตั้งไว้ตามจุดต่างๆ ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมทั่วตลาดสายลมจอย ซึ่งเป็นตลาดชายแดน เทศบาลตำบลแม่สาย ร่วมกับ ฉ.ม.3 กองกำลังผาเมือง มณฑลทหารบกที่ 37 ระดมกำลังช่วยเหลือชาวบ้านที่ติดอยู่ภายในตลาด และเจ้าหน้าที่

วางกำลังช่วยเหลือชาวบ้านริมฝั่งลำน้ำสาย ด้านฝั่ง จ.ท่าซี้เหล็ก ประเทศเมียนมา พบน้ำได้ท่วมแนวกันคอนกรีตที่อยู่ริมฝั่งจนทะลักเข้าท่วมตลาดและร้านค้ารวมทั้งชุมชนริมฝั่งอย่างหนักเช่นกัน

จากการสำรวจเบื้องต้นของฝ่ายปกครองอำเภอแม่สาย พบ 4 ชุมชน คือ ชุมชนไม้ลุงชน ชุมชนเกาะทราย ชุมชนเวียงพางคำ และชุมชนสันทรายงาม ได้รับผลกระทบ มีบ้านเรือนถูกน้ำท่วมได้รับความเดือดร้อนกว่า 2,000 ครัวเรือน ชาวบ้านต้องช่วยกันขนย้ายทรัพย์สินและสินค้าไว้ที่ปลอดภัย แต่มีทรัพย์สินบางส่วนได้รับความเสียหาย ส่วน อ.เมือง อ.ขุนตาล และ อ.แม่จัน ระดับน้ำได้เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว โดยมีเทศบาลตำบลแม่จันลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทำความสะอาดถนนและร้านค้า

นายณรงค์พล คิดอ่าน นายอำเภอแม่สาย ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่สาย ตั้งศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือผู้ประสบภัยขึ้นบริเวณหน้าด่านพรมแดนฯ นายณรงค์พลกล่าวว่า น้ำท่วมครั้งนี้ไม่มีใครคาดคิดว่าจะท่วมหนักขนาดนี้ เพราะปริมาณฝนตกไม่มากนัก ซึ่งได้รับรายงานว่าเกิดจากเขื่อนดินซึ่งเมียนมาสร้างกันแม่น้ำสาย เพื่อผันน้ำสายไปใช้ในเมืองปองนูน ห่างจากพื้นที่แม่สายประมาณ 37 กิโลเมตรเกิดเขื่อนแตก ทำให้มวลน้ำขนาดใหญ่ทะลักไหลมาทีเดียว

### เชียงใหม่รับมือน้ำล้นตลิ่ง

ที่ประตูระบายน้ำท่าวังตาล ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ (ผคป.เชียงใหม่) พร้อมนายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานเชียงใหม่ ซึ่งแจ้งสถานการณ์น้ำในแม่น้ำปิงว่า จากอิทธิพลพายุโซนร้อนมูหลานที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่บริเวณตอนเหนือของจังหวัด เช่น อ.ฝาง แม่เอย ไชยปราการ สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำปิงตอนบนขณะนี้เริ่มลดลงจากเดิมระดับน้ำวัดได้ที่ อ.เชียงดาว อยู่ที่ระดับ 280 ลบ.ม.ต่อวินาที ขณะนี้ลดลงเหลือ 180 ลบ.ม.ต่อวินาที สถานการณ์น้ำในแม่น้ำปิงขณะนี้ ที่สถานีวัด P.1 เขิงสะพานนารัฐ มีปริมาณน้ำอยู่ที่ 255 ลบ.ม.ต่อวินาที ซึ่งลำน้ำจะรับปริมาณน้ำได้ที่ 445 ลบ.ม.ต่อวินาที ส่วนการบริหารจัดการน้ำได้เร่งการระบายน้ำที่ประตูระบายน้ำท่าวังตาล ต.ป่าแดด 265 ลบ.ม.ต่อวินาที คาดการณ์ว่าช่วงบ่ายถึงค่ำ

วันนี้ จะมีน้ำจากลำน้ำแม่แตงมาสมทบในลำน้ำปิงตอนบนก่อนเข้าเมือง ซึ่งปัจจุบันนี้มีปริมาณอยู่ราว 228 ลบ.ม.ต่อวินาที คาดว่า จะมีปริมาณน้ำในเขตเมืองราว 320 ลบ.ม.ต่อวินาที จะยังไม่ล้นตลิ่งหากไม่มีน้ำเพิ่มทางตอนเหนือ หรือเกิดน้ำป่าเพิ่มเติมเข้ามาอีก

นายจรินทร์กล่าวว่า น้ำในลำน้ำปิงยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งราว 1 เมตร ส่วนประตูระบายน้ำท่าวังตาลเปิดบานพนน้ำ 2 บาน และยกบาน 1 เมตร อีก 1 บาน อัตราการระบายขณะนี้ระดับน้ำหน้าและท้ายประตูระบายน้ำมีระดับใกล้เคียงกัน การระบายยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายประตูระบายน้ำ ส่วนระดับน้ำจาก อ.เชียงดาวซึ่งมีปริมาณมากถึง 280 ลบ.ม.ต่อวินาที เป็นพื้นที่ต้นน้ำในเขต อ.เชียงดาว แต่น้ำเข้ามาในเขตเมืองทางตอนล่างในปริมาณลดลง เนื่องจากพื้นที่เขต ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว สภาพแม่น้ำปิงเป็นคอคอด เป็นธรรมชาติให้ช่วยหน่วงน้ำไว้ทางตอนบน ฉะนั้นน้ำปริมาณมากจะไม่ไหลทะลักมาทีเดียว อย่างไรก็ตาม กรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด รวมทั้งประเมินแล้วว่าปริมาณน้ำคาดการณ์อยู่ที่ 320 ลบ.ม.ต่อวินาที หากเป็นไปตามที่คาดการณ์ ไม่มีฝนตกเพิ่ม ไม่มีน้ำท่าจากที่อื่น ไหลลงมาเพิ่ม คาดว่าพื้นที่เขตเศรษฐกิจของเชียงใหม่ไม่มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วม

นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการชลประทานเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานเชียงใหม่ที่ 1 (สชป.1) เปิดเผยว่า การเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำปัจจุบัน ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเมืองเชียงใหม่มีแนวโน้มสูงขึ้น แต่ยังไม่อยู่ในตลิ่งไม่เอ่อท่วมพื้นที่ทั้งสองฝั่ง ในเบื้องต้นคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงถึงประมาณ 340 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที อย่างไรก็ตาม สชป.1 จะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและจะรายงานให้ทราบเป็นระยะๆ ต่อไป

### ปภ.รายงานผลกระทบ5อำเภอ

ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 1 สถานการณ์น้ำฝนวันนี้ว่ามีฝนตกในรอบ 24 ชั่วโมง อ.พร้าว 97 มิลลิเมตร จ.เชียงใหม่ อ.แม่ทา 10 มิลลิเมตร จ.ลำพูน และ อ.เวียงแหง 52 มิลลิเมตร จ.เชียงใหม่ ขณะที่สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง

เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ปริมาณน้ำ 200.834 ล้าน ลบ.ม. (76%) เขื่อนแม่งัดภูมธรรมา ปริมาณน้ำ 115.693 ล้าน ลบ.ม. (44%) ด้านอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 19 แห่ง ปริมาณน้ำ 88.897 ล้าน ลบ.ม. (64%) โดย 11 แห่ง มีปริมาณน้ำ 80-100% เชียงใหม่ 8 แห่ง ลำพูน 1 แห่ง แม่ฮ่องสอน 2 แห่ง โดย 4 แห่ง มีปริมาณน้ำ 50-80% 3 แห่ง มีปริมาณน้ำ 30-50%

ด้านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จ.เชียงใหม่ สรุปสถานการณ์อุทกภัย น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “มูหลาน” อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันระหว่างวันที่ 11-12 สิงหาคม ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบรวม 5 อำเภอ 18 ตำบล 77 หมู่บ้าน ประกอบด้วย อ.ฝาง มีน้ำล้นตลิ่งใน 7 ตำบล ขณะนี้ฝนเริ่มตกน้อยลงคาดว่าจะระดับน้ำที่ล้นตลิ่ง และน้ำท่วมซึ่งรอการระบาย จะกลับสู่สภาวะปกติในคืนนี้ หากไม่มีฝนตกเพิ่มเติม, อ.แม่เอย เกิดเหตุ น้ำหลาก น้ำท่วมขัง และดินสไลด์ในพื้นที่ 5 ตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย เพื่อให้ความช่วยเหลือและประกาศเขตพื้นที่สาธารณภัยตำบลแม่नावาง หมู่ 2, 15 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่नावาง อยู่ระหว่างการสำรวจและตรวจสอบความเสียหาย เพื่อให้ความช่วยเหลือและประกาศเขตพื้นที่สาธารณภัย อ.เชียงดาว เกิดน้ำป่าไหลหลากล้นถนน และพื้นที่เกษตร และบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง 4 ตำบล, อ.เวียงแหง มีน้ำป่าไหลหลากเอ่อล้นถนน และพื้นที่เกษตรได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างในพื้นที่ ต.เปียงหลวง เบื้องต้น อบต.เปียงหลวง อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย หลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมสูง ถนนหลายสายถูกตัดขาดหลายหมู่บ้านรถเล็กไม่สามารถสัญจรเข้าไปได้ โดยจะเร่งช่วยเหลือต่อไป และ อ.สะเมิง ระดับน้ำห้วยแม่ตาดมีระดับเพิ่มสูงขึ้น (จะไหลไปรวมกับน้ำแม่ขาน), ถนนทางเข้าพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย และนาข้าวถูกน้ำหลากท่วมขังบางจุด

### อ่างห้วยแม่ตาลันสปิลเวย์

ที่ จ.ลำปาง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากน้ำป่าไหลหลากทะลักลงอ่างเก็บน้ำห้วยแม่

ตำ ซึ่งอยู่ด้านบนเขาสูง เขตบ้านนาโหม้ หมู่ 2 ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง จำนวนมาก ก่อนน้ำล้นสปิลเวย์ลงสู่ลำห้วยแม่ตำ และไหลท่วมพื้นที่เกษตร บ้านเรือนประชาชน เมื่อวันที่ 12 สิงหาคมที่ผ่านมา ล่าสุด สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ ระดับน้ำแห้งลงแล้ว แต่ชาวบ้านเกิดความเป็นห่วงหลังพบอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตำที่ตั้งอยู่ด้านบนเขา ซึ่งเป็นอ่างดินมีความจุเกือบ 1 ล้านลูกบาศก์เมตร เกิดรอยร้าวรั่วบริเวณใต้ทางระบายน้ำ หรือทางน้ำล้นสปิลเวย์ ซึ่งขนาดรอยร้าวกว้างประมาณ 1 เมตร คนสามารถรอดเข้าไปได้ โดยเกิดความเสียหายมานานแล้ว ชาวบ้านเกรงว่าจากกระแสไฟฟ้าที่ไหลหลากลงมาสู่อ่าง และล้นสปิลเวย์อาจสร้างความเสียหายเพิ่มเติม บริเวณรอยร้าวรั่วขึ้นอีก และเกรงว่าจะแตกออก จะทำให้น้ำทะลักสร้างผลกระทบต่อน้ำที่ตั่งหมู่บ้านที่อยู่ด้านล่างได้

ต่อมา นายตี๋ บุญยืน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อ.แจ้ห่ม ผู้นำชุมชน และชาวบ้านขึ้นไปสำรวจสภาพอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตำ บริเวณรอยร้าวรั่วใต้ทางระบายน้ำ ยังไม่พบความเสียหายเพิ่มเติม ขณะที่ อบต.เมืองมาย ได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบแล้ว

### แม่น้ำปายยังทรงตัว

ที่ จ.แม่ฮ่องสอน นายสมบัติ สุจริตนา เจ้าหน้าที่สถานีวัดระดับน้ำ SW.A5 แม่น้ำปาย สถานีอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือตอนบน บ้านท่าโป่งแดง หมู่ 5 ต.ตาบอง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ฝนที่ตกหนักต่อเนื่องหลายวันในพื้นที่ต้นน้ำของแม่น้ำปาย คือ อ.ปาย และแม่น้ำสาขา ในพื้นที่ อ.ป่ามดงดำ กับ อ.เมือง ส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำปาย ที่สถานีวัดระดับน้ำสูงสุดวัดได้ 3.84 เมตร จากเดิมวัดได้ 2.50 เมตร โดยปริมาณน้ำในแม่น้ำปาย สูงปริมาณขอบฝั่งพื้นที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริโป่งแดง หากปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นอีก 0.50 เมตร จะเอ่อเข้าท่วมพื้นที่ แต่ปัจจุบันปริมาณน้ำยังทรงตัวและลดลงบ้างแล้ว หากมีฝนตกลงมาอีกอาจทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น

นายบุญยั้ง ศิริสัตยานนท์ ผู้ใหญ่บ้านท่าโป่งแดง หมู่ 5 ต.ตาบอง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า จากน้ำท่วมได้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานเกษตร

จังหวัดแม่ฮ่องสอน 20 ราย และมีพื้นที่เกษตรถูกน้ำท่วม 50 ไร่ ส่วนใหญ่ปลูกถั่วลิสง ข้าวโพดงา ถั่วเหลือง ถั่วฝักยาว ขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหาย ซึ่งต้องรอให้น้ำลดลงก่อน นอกจากนี้ที่บ้านสบสอย และบ้านทุ่งกองมู ต.ป่ามดง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม โดยชาวบ้านที่อาศัยอยู่ติดแม่น้ำปาย ที่บ้านทุ่งมู บ้านเรือนที่ปลูกติดแม่น้ำปาย พื้นที่ปลูกพืชผักสวนครัว ถั่วลิสงเสียหายทั้งหมดและระดับน้ำท่วมถึงซานประตูทางเข้าบ้าน หากปริมาณน้ำเพิ่มสูงมากกว่านี้จะส่งผลกระทบต่อหลายครอบครัว

### เจ้าพระยาเพิ่มระบายน้ำ

ที่เขื่อนเจ้าพระยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังเกิดฝนตกหนักทั้งในพื้นที่ และทางตอนบนของประเทศที่เริ่มมีมวน้ำไหลลงสู่เขื่อนเจ้าพระยา สามารถวัดปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยา ได้ในอัตรา 1,331 ลบ.ม./วินาที และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกจากมวลน้ำเหนือที่จะไหลลงมาสมทบอย่างต่อเนื่อง โดยระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น ล่าสุดวัดได้ 16.57 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ล่าสุด เขื่อนเจ้าพระยา ปรับแผนการระบายน้ำเพิ่มขึ้นจากเดิมอัตรา 1,000 ลบ.ม./วินาที เป็น 1,172 ลบ.ม./วินาที จากการเพิ่มอัตราการระบายน้ำในเกณฑ์ดังกล่าว จะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนตั้งแต่ อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ลงไปถึง จ.สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา เพิ่มขึ้นจากเดิมอีก 40-50 ซม. ในช่วง 24 ชม.ข้างหน้า โดยล่าสุด ที่จุดวัดน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น ล่าสุดวัดได้ 11.55 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ทั้งนี้ อิทธิพลของพายุหมุนถล่มทำให้เกิดฝนตกหนักถึงวันที่ 13 สิงหาคม จะมีมวลน้ำจากภาคเหนือไหลลงสู่ภาคกลางปริมาณมากผ่านเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท ในช่วงต้นสัปดาห์หน้า ซึ่งเขื่อนอาจปรับเพิ่มการระบายน้ำขึ้นไปถึง 1,400 ลบ.ม./วินาทีได้ เพื่อไม่ให้เกิดการล้นตลิ่งในพื้นที่เหนือเขื่อน พร้อมขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยา ติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิด

### นายกฯสั่งหน่วยงานช่วยปชช.

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากอิทธิพลของ “พายุหมุนถล่ม” พัดกระหน่ำโดยเฉพาะภาคเหนือ และภาคอีสาน ส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมหลาย

พื้นที่ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด สั่งการหน่วยงานในพื้นที่เร่งช่วยเหลือด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและผลกระทบต่อประชาชน พร้อมกำชับให้จัดเวรยามเฝ้าดูสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง หวั่นเกิดอันตรายต่อน้องประชาชน นอกจากนี้ นายกษมอบหมายให้กองทัพนำกำลังพลลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน คอยอำนวยความสะดวกเรื่องการเดินทาง โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ให้จัดเรือท้องแบน รวมถึงรถยกสูงมาอำนวยความสะดวก พร้อมปรุงอาหารแจกจ่ายประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ในส่วนของท้องถิ่นและฝ่ายปกครอง นายกรัฐมนตรีขอให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจตราคอยสอบถามประชาชน เพื่อให้ความช่วยเหลือ

### ‘ชัชชาติ’ คุยจัดการน้ำรับน้ำเหนือ

วันเดียวกัน เวลาประมาณ 05.30 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. ถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กขณะวิ่งออกกำลังกายที่สวนลุมพินี เขตปทุมวันพร้อมนายแสนปิติ สิทธิพันธุ์ ผู้ตรวจราชการ และเพื่อนนักวิ่ง ในตอนหนึ่ง นายชัชชาติ กล่าวถึงประเด็นการจัดการน้ำว่า วันที่ 11-13 สิงหาคม เป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงสุด แต่เมื่อวานนี้ก็ได้สูงมาก 1 เมตร 90 ระดับที่วิกฤต คือ 2 เมตร 80 เรื่องน้ำทะเลหนุนอาจมีนอกคั่นกันบ้าง เช่น ถนนพระราม 3 บางช่วงอาจมีน้ำเอ่อขึ้นมาเล็กน้อย กำลังเร่งดูอยู่

“ในกรุงเทพฯ ชั้นในไม่มีปัญหา พายุหมุนถล่มทำให้ฝนตกเยอะ อย่างที่เชียงใหม่ เชียงใหม่ ซึ่งน้ำจะไหลลงอ่าง โดยยังไม่มีปัญหาคอนกรีต แต่ระยะยาวต้องดูปริมาณน้ำ และดูว่าจะมีการปล่อยน้ำเหนือลงมาเมื่อไร คาดว่าสัปดาห์หน้าจะไปเยี่ยมสำนักบริหารจัดการน้ำ เพื่อดูภาพรวมและคอยตั้งรับที่นี้” นายชัชชาติกล่าว